

นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการสายงานเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการ และระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑๙ ราย โดยกำหนดให้ลำดับที่ ๑-๑๗ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และลำดับที่ ๑๘-๑๙ เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	ตำแหน่งและส่วนราชการที่แต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑	นายปรีชา ศิรินาม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	รักษาการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ฝ่ายบริหารงานปกครอง ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ก้อย จังหวัดเชียงใหม่	
๒	นายวิสุทธิ จรบุรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	
๓	นายอนุชา วีระยุทธกำจร	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	
๔	นายเศรษฐพล หนั้นชัย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	
๕	นางสิริกร สิทธิโรจนกุล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	
๖	นายสมบูรณ์ สุระอาษา	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	
๗	นางสาวสรียา วิไลพงศ์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	
๘	นางวราภา พวงชมพู	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	
๙	นางสุพรรณ เชื้อพูล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่	
๑๐	นายอมรรัตน์ วารินดี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอภักดีพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่	
๑๑	นายนพพล กันทรธรรม	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	
๑๒	นายบุญทิพย์ คำแดง	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	ตำแหน่งและส่วนราชการที่แต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑๓	นางปทุมณี จันทร์ตาศรี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	
๑๔	นายเศรษฐวุฒิ คำมูล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	
๑๕	นางสาวอัญญารัตน์ บุญทัศน์	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	
๑๖	นายบัณฑิต เจริญ	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	
๑๗	นางสาวคัมภีร์พรรณ แก้วมี	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	
๑๘	นายสร้างบุญ สุพัตกุล	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	
๑๙	นายทศพร ดวย	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	